

มิถุนายน 2561

9 มิ.ย.ทำบุญ ถวายจันทน์ ฟังธรรม (สวดธาตุ) ธาตุทั้งหกที่แปลเปลี่ยนไปจนเราหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตน จนทุกข์ทั้งกายและใจอยู่เช่นทุกวันนี้ ท่านพ่อสวนไผ่ตั้งแต่เด็กๆ ฟังสวดมนต์ที่ได้ก็คิดถึงท่าน คิดถึงคุณแม่ที่พามาฟังธรรมเสมอ วันนี้เพื่อนๆพาเรามาปล่อยชีวิตปล่อยปุ่ สั่งไว้ห้ากก. เขาเอามาให้ปล่อย11กก. รวมหกสิบตัวพอดี ตรงอายุที่ผ่านไปเลย ปล่อยปุ่ไม่ปล่อยใจ ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปอีก เพราะใครๆไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ย่อมรักชีวิต



ต่อจากนั้นก็เอาเงินไปให้ที่เลี้ยงหมาจรจัดของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ที่หาดอมรา ท้ายบ้าน น้องกาญจนาเอาอาหารหมาถุงใหญ่มาให้อีกด้วย สงสารเขา สงสารเราเพราะต้องผจญอยู่ในวิภวณนี้ร่วมกัน วันนี้เขาได้อัฒภาพนี้ เราโชคดีหน่อย จึงต้องช่วยเหลือกันไว้ สรรพสัตว์ทั้งมวลล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ทั้งสิ้น สัพพ ทุกขา ประมุขจันตุ



ความศึบหน้าการสร้างวัดป่าแก้วบดินทร์ธร

16 มิ.ย. ฐานวางแท่งค้ำน้ำเสร็จแล้วครับ หลังจากที่ต้องหยุดงานไปนานจากฝนตก และช่างทิ้งงานไป เหลือแต่การติดตั้งแท่งค้ำน้ำและวางท่อจากเครื่องปั้มน้ำบาดาลดูน้ำขึ้นไปเก็บเพื่อทำระบบน้ำประปากระจายไปใช้ทั่ววัดครับ กำลังจัดซื้อแท่งค้ำน้ำส่งไปครับ



17 มิ.ย. 61 ธรรมะจากพระโอษฐ์ เข้า 06.30 น.เราาร่วมกันถวายจันทน์พระอาจารย์สมัยเจ้าอาวาสวัดภูทอน อุบล แล้วนั่งสนทนากันจนพอหายคิดถึง ซึ่งท่านได้แจ้งว่าหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมที่กำลังบูรณะใกล้เสร็จแล้วครับ 08.30 น.ส่งท่านไปวัดเขาสุกิม จันทบุรีด้วยรถtaxi ถวายค่ารถค่าเดินทางท่านอีก 5200 บ.

9.00 น. พระอาจารย์มหาบูรณะมาสอนธรรมะจากพระโอษฐ์ วันนี้เรื่อง กามาทีณวกถา-โทษของกาม มีพระสูตรหลักห้าสูตรด้วยกัน สรุปใจความว่า วัฏฏะสงสารอันยาวไกล บางครั้งเราอาจจะมีความสุขจากกรรมดีที่ได้ทำไว้ ส่งผลไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแต่เมื่อบุญหมดเราก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์หรือแม้แต่ตลนรก ซึ่งท่านก็ได้อธิบายถึงนรกขุมต่างๆและระยะเวลาอันยาวนานในนรกนั้นๆ ความสุขในโลกมาจากกาม เช่น รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ไม่ยืนยาวถาวรย่อมต้องแปรเปลี่ยนไปตลอดยี่มั้นเป็นตัวเป็นตนของเรามีได้ ถ้าเราเอากระดูกของเราในชาติภพต่างๆมารวมกันย่อมใหญ่โตเป็นภูเขา การพอใจยินดีในกามที่ทำให้เราติดในวัฏฏะจึงไม่ควรยึดไม่ควรติดอยู่ต่อไป ตัวอย่างสุดท้ายในสุกรไปตีกาสูตร คือพระพุทธรเจ้าทรงเห็นสุกรน้อยข้างทาง ท่านเล้าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกไก่ได้ฟังธรรมเกิดมาอีกชาติเป็นเจ้าหญิง เข้าห้องน้ำเห็นหนอนได้สุภะสัญญาได้ปฐมญาณ เกิดเป็นพรหม พอหมดบุญจึงมาเป็นลูกสุกร ทำให้เห็นว่าคติที่ไปของสัตว์ที่ยังวนเวียนในวัฏฏะนั้นไม่แน่นอน ทางประเสริฐจึงละเว้นเล็กจากกามเสียมุ่งสูทางอันเกษมคือพระนิพพานด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมเถิด





22-23-24 มิ.ย. อบรมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัชรธรรมสถาน มีผู้สมัครเข้าอบรม35ท่าน แต่มีเข้า
อบรม26ท่านเองครับ ครูจารย์บุญมีเมตตาจากอุดรแต่เข้ามาถึงวัชรธรรม 10 โมงกว่าจึงได้ฉันจังหัน หลังจากนั้น
ท่านก็ได้เมตตาดูแลพวกเราตลอดสามวัน ท่านดูเหนื่อยทีเดียวครับ ขอสรุปธรรมที่ท่านสอนพวกเรามา
แบ่งปันกันนิดๆหน่อยๆนะครับ

เริ่มต้นท่านให้พวกเรามีสัจจะที่จะตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่พูดคุยกัน รักษาศีล ควบคุมกายและวาจา
ให้ดี โดยท่านแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศีล โดยเฉพาะศีลแปดที่เราสมาทานตลอดการอบรม ว่ามีอานิสงค์
มาก ในสมัยพุทธกาลคนงานของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เข้างานใหม่ทำงานตลอดวันในวันพระแต่ไม่ได้ทาน
อาหารหลังเที่ยงเพราะทุกคนในบ้านท่านเศรษฐีถือศีลแปด เขาจึงสมาทานศีลแปดด้วยแต่คืนนั้นก็ตายไปเกิด
เป็นเทวดา นอกจากศีลแล้วท่านก็ยังสำคัญเพราะเป็นจาคะสลัดออกซึ่งความตระหนี่ และความยึดในตัวตนของ
ตนออกไปเช่นในเรื่องเศรษฐีที่อยากทานขนมเบี้อง จนท่านโมคคัลลานะไปทรมานให้หายตระหนี่และนำขนม
เบี้องไปถวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์จนได้โสดาบัน แต่เพียงทานและศีลก็ยังไม่เพียงพอเพราะผลของท่าน-
ศีลคือสวรรค์แต่ก็คติไม่แน่นอนยังไม่อาจออกจากความทุกข์ได้จริงยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อยู่
เช่นเดิม ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติภาวนาที่เป็นแนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ การตัดภพตัดชาติให้สั้นลง
การภาวนาทำให้รู้สภาพแท้จริงของกายและใจที่ล้วนเป็นทุกข์ จึงต้องศึกษาไปที่เหตุ...
"เย ธมมา เหตุ ปัพพวา เตสํ เหตุง ตถาคโต เตสญจะ โย นิโรโธ จะ เอว วาที มหาสมโณ"

"ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระ
มหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้"

อริยสัจจะทั้งสี่จึงสรุปลงที่เหตุและผลนั่นเอง สมุทัย/มรรค เป็นเหตุ ส่วน ทุกข์/นิโรจ เป็นผล
การปฏิบัติภาวนาเป็นการเดินตามมรรค จึงต้องประกอบด้วย ศีล-สมาธิ และปัญญา มีความรู้ เพราะผู้อยากได้สี
ขาว แต่เอาแปร่งไปจุ่มสีดำไปฉาบทา ก็มีอาจได้สีขาวได้ เพราะขาดความรู้ในสีขาว/ดำนั่นเอง การฟังธรรมเป็น
การเข้าสู่ความรู้ขั้นพื้นฐานให้เข้าใจถึงความเป็นจริงในโลก พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเบื้องต้นมักใช้นุปุพพิ
กถา คือแสดงให้เห็นผลของท่าน/ศีล คือสวรรค์ ต่อมาท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกาม และทางออกจากกาม คือการ
บวช-เนกขัมมะ เมื่อผู้ฟังมีจิตที่อ่อนโยนลงและเปิดใจรับธรรมได้แล้ว ท่านก็จะอธิบายให้เห็นอริยสัจจะสี่ต่อไป
ในการฟังธรรมนั้น อรรถธรรมที่เข้าสู่ใจจะไปต่อยอดธรรมในใจของแต่ละคน ผลจึงออกมาแตกต่างกัน เช่นบาง
คนได้มรรคได้ผลเช่นโสดาบันหรือพระอรหันต์บางคนอาจไม่ได้อะไรเลยหรือแม้แต่ตนรกรก็เป็นไปได้ เพราะ
ธรรมในใจของแต่ละคนแตกต่างกันนั่นเอง

ส่วนการปฏิบัติกรรมฐานนั้น อย่างมุ่งอยากได้แต่ผลของการปฏิบัติ เพราะผลย่อมสมควรกับเหตุ
เราจึงควรมุ่งสร้างเหตุซึ่งได้แก่ ทาน-ศีล-ภาวนา (หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญา) เป็นหลัก ท่านใช้คำว่าชั่วโมงบิน เช่น
การนั่งภาวนาบ่อยๆหลายๆทำชม.บินไว้ให้มากๆผลย่อมตามมา เพียงปฏิบัตินิดๆหน่อยๆก็หวังผล
มากมายย่อมเป็นไปได้ เช่นการนั่งภาวนาทุกคนย่อมรับรู้ถึงความเจ็บปวด แต่เมื่อภาวนาบ่อยๆก็จะสามารถ
แยกแยะความเจ็บปวดได้ จนหลุดออกจากตัวตน ว่าความเจ็บปวดนั้นมีใช่เรา และไม่ใช่ของๆเรา แต่เป็นเพียง

วิญญานรับรู้สัมผัสภายใน/ภายนอกและปรุงแต่งด้วยสัญญา เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจขึ้น เมื่อเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าก็แยกกายแยกใจนี้เห็นเป็นองค์ประกอบของขั้นทั้งห้าได้ จึงพ้นจากการติดยึดในกายและใจนี้ได้ สุดท้ายท่านยังชี้ให้เห็นว่าหลังจากแยกกายใจออกจากกัน การพิจารณาต่อไปให้เห็นขั้นทั้งห้า และเห็นจิตที่ถูกปกคลุมด้วยอวิชชา ตัณหาและอุปาทาน จนเมื่อสามารถใช้ปัญญาพิจารณาต่ออวิชชาออกจนได้จิตอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และพ้นจากทุกข์ทั้งปวงต่อไป



24 มิ.ย. พิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทักษ์-พระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมวลสรรพสัตว์มีพญานาคปกป้องรักษา 15.39 น. เมื่อเสร็จจอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วิชระธรรม 22-24 แล้ว พระอาจารย์บุญมีท่านกรุณาพาพวกเรามาเททองหล่อพระประธาน ณ โรงหล่อประยงค์ นครชัยศรี ร่วมกับคณะศรัทธาที่มารออยู่แล้วประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยท่าน มีคุณประจิตต์ อุดหนุนเป็นประธานแทนครอบครัวอุดหนุน-คุณแม่จิตต์สมร-เป็นเจ้าภาพเททองเพื่อไปประดิษฐาน ณ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร ที่พวกเราจัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะนำไปประดิษฐานในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.ศกนี้ ท่านอาจารย์บุญมี แสดงธรรมสั้นๆว่าพระพุทธรูปเป็นเจดีย์ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดา ปางนาคปรก เป็นช่วงที่ท่านสวยวิมุตติสุขหลังบรรลุตธรรม ฝนตกลงมา พญานาคจึงมาแผ่พังพานบังเม็ดฝนปกป้องพระองค์ด้วยความเคารพศรัทธา





25 มิ.ย. หลังดูงานก่อสร้างที่วัดป่าแก้วฯ พวกเราก็เข้าไปกราบเรียนรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างต่างๆในวัด และกำหนดการต่างๆ เช่น ต้นเดือนหน้า พระภิกษุสามารถเข้าจำพรรษาได้ทั้งหมด/ วันที่ 28 ก.ค. เวลา 9.39 น. วันเฉลิมพระชนมพรรษา เราจะนำพระประธาน พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทักษ์ เข้าประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ พร้อมนำผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ อารามนี้ด้วย/ วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ทางมูลนิธิจะได้นำผ้าพระกฐินไปมอบถวายพระสงฆ์ในอารามนี้พร้อมกราบถวายวัดป่าแก้วบดินทร์ธรรแก่สงฆ์ด้วย

